
 

 

 

 

Skýrsla umsjónarmanns Hamraborgar 10 

1. nóvember 2020 – 01.01.2022  

 

Á þessum Covid tímum hefur Hamraborgin verið minna notuð en oft áður en þó hafa nokkrar nefndir 

SIÍ verið með fjarfund í húsnæðinu. 
Þá hafa nokkrir klúbbar verið með stjórnarfundi í Hamraborginni eða alls 14 fundir og einn 
klúbbur var með klúbbfund. 
 
Stjórn SIÍ hefur fundað fjórum sinnum á tímabilinu og nefndir Landssambandsins hafa haldið 
9 fundi í húsnæðinu. Auk þess var stjórn SIÍ tvisvar með boð í Hamraborginni. 
 
Stjórn SIÍ hefur hefur verið með formannafund og einnig var haldinn einn fulltrúaráðsfundur. 
 
Engin gisting var bókuð í Hamraborginni á þessu tímabili. 
 
Sendifulltrúafundur 2.-4. júlí 2021 var haldinn í fjarfundi og sátu sendifulltrúar þennan fund 
ásamt fráfarandi og verðandi forseta SIÍ.  
Fundir eru bókaðir á gegnum vefinn  á slóðinni: 
https://soroptimist.is/index.php/leidhbeiningar/hamraborg-10/fundarsalur-bokanir 
 
Nokkrum sinnum var fáninn lánaður við útfarir hjá systrum sem og sorgarborðar (sérstakar 
reglur eru um meðferð fánans)  
 
Starf umsjónarmann hefur aðallega verið þrif og eftirlit með húsnæðinu. Allir klúbbar eiga nú 
að hafa fengið aðgangskort af útidyrunum og allir eiga þeir að vera með lykla að skrifstofunni, 
sem ganga á milli formanna hvers klúbbs. 
 
Það er vonandi að þessu Covid ástandi fari nú að ljúka og að húsnæðið verði betur nýtt enda 
eru þeir sem nota húsnæðið afar ánægðir með aðstöðuna. 
 
Kópavogur 14.03.2022 
Soroptimistaklúbbur Kópavogs 
 
 


